

ประกาศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่ คปก. 2/ 2554

เรื่อง วารสารวิชาการระดับชาติสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุน คปก.

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้กำหนดเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตให้ผู้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จะต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ 1 เรื่อง และต่อมาได้ปรับเกณฑ์ดังกล่าว ดังนี้

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่รุ่นที่ 11 เป็นต้นไป จะต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ 1 เรื่อง และในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติอีก 1 เรื่อง
- สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกรุ่น จะต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 เรื่อง หรือในวารสารระดับชาติ 2 เรื่อง

ทั้งนี้ ได้ประกาศรายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้รับทุน คปก. ให้ทราบทั่วกันแล้ว

ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา สกว. ได้ให้ทุนวิจัยแก่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Centre, TCI) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารวิชาการไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลผ่านกระบวนการประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพของวารสารไทย

บัดนี้ TCI ได้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI” และได้แจ้งให้วารสารต่างๆ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินนี้แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ทั้งนี้ จะใช้ข้อมูลของบทความที่ตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ในปี พ.ศ. 2554 และจะเริ่มประเมินคุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI ทั้งหมดช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2555 แล้วจึงประกาศผลการประเมินต่อไป

เนื่องจากการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ครั้งนี้ จะกระทำอย่างมีหลักเกณฑ์ทางวิชาการกับวารสารในฐานข้อมูล TCI ซึ่งครอบคลุมวารสารวิชาการเกือบทั้งหมดในประเทศ และ TCI ได้แจ้งให้วารสารต่างๆ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินครั้งนี้แล้ว โครงการ คปก. จึงพิจารณาเห็นสมควรรับวารสารในกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ของผู้รับทุน คปก.

อนึ่ง สำหรับวารสารที่โครงการ คปก. ยอมรับและประกาศว่าเป็นวารสารวิชาการระดับชาติในปัจจุบัน หากวารสารนั้นไม่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI ในการประเมินครั้งนี้ โครงการ คปก. จะอนุมูลถือว่าเป็นวารสารวิชาการระดับชาติต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ TCI ประกาศผลการประเมินแล้ว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับทุน คปก. โดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554



(ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน์)

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก